

Family Business Governance FBG



? ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ หรือไม่...

ไม่รู้ว่ามีใครคือทายาทที่เหมาะสมหรือควรส่งมอบธุรกิจให้แก่ใคร

สมาชิกครอบครัวหรือทายาทไม่สนใจเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ

การบริหารจัดการไม่มีความเป็นระบบ

สมาชิกครอบครัวบางคนก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลในการดำเนินธุรกิจมากเกินไป

ไม่สามารถแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนได้

เงินงคลังถูกก้าวก่ายจะจัดการอย่างไร

เมื่อไรพ่อแม่จะไว้ใจให้เราตัดสินใจเอง

อยากประสานรอยร้าวและทำให้สมาชิกครอบครัวหันหน้าเข้าหากัน

ยากมากที่จะหาข้อตกลงหรือกฎกติการ่วมกัน

ไม่สามารถดึงดูดมืออาชีพที่มีความสามารถให้มาร่วมงานได้

ไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับทรัพย์สินบริษัทและทรัพย์สินครอบครัวอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อยากให้ธุรกิจอยู่รอด และส่งต่อความมั่งคั่งไปยังรุ่นถัดไปได้ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

Contact :

☎ 0 2955 1155

✉ Ms.Piyanuch Ext. 206

✉ ext-enroll@thai-iod.com

Reaching twin peaks: Solid family foundation, powerful engine for strong sustainable family-controlled companies.

การดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องเผชิญสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวจำนวนมากไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคและอยู่รอดต่อไปได้ การกำกับดูแลธุรกิจครอบครัวที่ดีจึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจครอบครัว เพราะนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจครอบครัวมีโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ธุรกิจครอบครัวสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

หลักสูตร FBG เป็นหลักสูตร 2 วันที่ทำให้ท่านเข้าใจเรื่องกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับธุรกิจครอบครัว โดยท่านจะสามารถแบ่งแยกโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจครอบครัวที่มีความทับซ้อนกันได้อย่างชัดเจน สามารถหาแนวทางสร้างความสมดุลเพื่อช่วยลดปัญหาความขัดแย้งภายในธุรกิจและครอบครัว สามารถวางแผนในการจัดการเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญและส่งมอบทรัพย์สินและกิจการของครอบครัว สามารถตั้งต้นร่างธรรมนูญครอบครัวอันเป็นกฎกติการ่วมกันระหว่างสมาชิกหรือจัดตั้งสภาครอบครัวเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก รวมถึงมีแนวทางในการพิจารณาทางเลือกในการดำเนินธุรกิจครอบครัวที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น การหามืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารงาน การหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการเสาะหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เป็นต้น

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้าอบรมหลักสูตร

- แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดย่อม
- ความสามารถในการเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัว
- เรียนรู้ผ่านตัวอย่างและกรณีศึกษาที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการทำ Workshop ต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจครอบครัวได้จริง
- เรียนรู้แนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจครอบครัวมาอย่างยาวนาน
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของธุรกิจและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรม

TESTIMONIALS

“ผมได้ค้นพบคำตอบสำหรับคำถามที่ผมหาคำตอบไม่ได้มานานมาก จึงขอแนะนำให้กรรมการผู้บริหารที่เป็นสมาชิกครอบครัว เจ้าของกิจการเลือกพิจารณาเข้าอบรมในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกๆ และผมเชื่อว่า FBG จะเป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้สถาบันธุรกิจไทยในภาพรวมมีความยั่งยืนมากขึ้น”

นายกฤษณ์นันท์ วีรวรรณ
กรรมการ บริษัท ซีเอสซี เอ็นจิเนียริง จำกัด

“หลักสูตรนี้สร้างความเข้าใจ Concept มีลำดับขั้นตอน รายละเอียดที่เป็นแนวทาง และประโยชน์ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติ วางแผนเพื่อพัฒนา Family Business ให้มีความยั่งยืนชัดเจนมากขึ้น”

น.ส. วราภรณ์ วีระภูษงค์
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

“ได้รับความรู้ในเรื่อง Family Business จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญจริงๆ บรรยายภาคใน Class เป็นไปอย่างสนุก รวมทั้งได้มีการ Share ความรู้ของเพื่อนๆ ใน Class ซึ่งเป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงของแต่ละท่านทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องที่เราเรียนและต้องกลับไปลงมือปฏิบัติ”

น.ส.อณณา ตั้งต้นทรานนท์
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน
บริษัท นัฐพงษ์เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

“ชอบมากครับ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ซึ่งในหลายๆ เรื่องมีความสำคัญมากแต่ได้มองข้ามไป การมาอบรมทำให้รู้ถึงวิธีการบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างและรักษาคุณค่าของความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว หลักสูตรนี้ ต้องบอกต่อเพื่อนๆ และญาติๆ ให้เข้ามาอบรม”

นายวิฑูร ชื่อวัฒนากุล
กรรมการบริหาร
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

“หลักสูตรดังกล่าวทำให้เราเข้าใจและตื่นตัวในการจัดเตรียมชีวิตและธุรกิจซึ่งไม่ใช่เฉพาะส่วนตัว แต่สำหรับครอบครัวซึ่งมีอีกหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ความไม่ประมาทในการเตรียมการรับสิ่งต่างๆ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ”

นายสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

“ได้รับรู้แนวทางในการบริหารและเปลี่ยนแปลงธุรกิจครอบครัวให้มีความมั่นคงเติบโต และสมาชิกในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ได้ความรู้ในกระบวนการวางแผน ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น”

นายพิชิต จันทเสรีกุล
กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

COURSE OUTLINE

Day	8.30 - 12.15	13.15 - 17.00
1	<p>Session 1: ความสำคัญของธุรกิจครอบครัว และประเด็นปัญหา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาพรวมของธุรกิจครอบครัว - ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจครอบครัว - การวางแผนการกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว - การสืบทอดธุรกิจครอบครัว - กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว <p>12.00 - 13.10</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exclusive สำหรับ FBG 17/2020 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยแขกรับเชิญ คุณดำเกิง ไรวา Managing Director / Master Mind ในหัวข้อ “Getting Things Done” 	<p>Session 2 : การเริ่มต้นวางแผน ระหว่างธุรกิจและครอบครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความท้าทายระหว่างธุรกิจและครอบครัว - กระบวนการวางแผนครอบครัว - แนวทางการส่งเสริมกระบวนการวางแผนครอบครัว
2	<p>Session 3: การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจครอบครัวด้วยมิตติกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเด็นธุรกิจครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - การจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมในธุรกิจครอบครัว - การวางแผนส่งมอบทรัพย์สินและกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน 	<p>Session 4: การกำกับดูแลธุรกิจครอบครัวสู่ความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับธุรกิจครอบครัว - โครงสร้างการกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว - แนวปฏิบัติสู่การกำกับดูแลธุรกิจครอบครัวที่ดี

ค่าธรรมเนียมการอบรม

	ราคาสมาชิก (สามัญและนิติบุคคล)	ราคาสมาชิก (สมาชิกสมทบ)	ราคาที่ไม่เป็นสมาชิก
ส่วนลด 10% เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563	27,000	27,000	32,400
ราคาปกติ	30,000	30,000	36,000

* ราคานี้ไม่รวม VAT 7%
** สมาชิกนิติบุคคล ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะรายชื่อท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

